



ดอนยังใหญ่

ปีที่ 39 ฉบับที่ 87 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 www.pbru.ac.th <http://news.pbru.ac.th>



นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ปรัชญา

“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการทอ่งเที่ยวและอาหาร”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไก ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

กองพัฒนานักศึกษา	Page 3
คณะครุศาสตร์	Page 4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	Page 5
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน	Page 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Page 8
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560	Page 10
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Page 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Page 14

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ปรธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
 คณะที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ
 ผศ.พจนารถ บัวเขียว อ.ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดี
 บรรณาธิการ : นายสะอาด เข็มสีดา
 กองบรรณาธิการ : นางสมพร พิริยะสุขถาวร นายเสรี ทาวรเวช นายदनัย มีอารีย์ นางอัญชิธา ทาวรเวช
 และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / สำนัก / สถาบัน
 ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2903-8807 E-mail: tonkladesign.t@gmail.com

ตอนขั้วใหญ่ย้อนหลัง
<http://www.pbru.ac.th>
<http://www.news.pbru.ac.th>
 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่
99.05radio@gmail.com
 ส่งข่าวทางโทรศัพท์ที่ 6 และ 20 ของโต๊ะ

ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา

กองพัฒนานักศึกษา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษาและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรักและห่วงใยในประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง และยังสามารถรู้และเข้าใจในหลักการการทำต้นเทียนพรรษาอย่างถูกต้อง โดยทางกองพัฒนานักศึกษา ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ซึ่งมีการประกวดต้นเทียนครั้งนี้ จำนวน 8 คณะ ผลการตัดสิน ปรากฏว่ามีคณะที่ได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จำนวน 11 คน ผลการประกวดร้องเพลง มีดังนี้
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกิตติพร คำทองทิพย์



- รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นายรัชชัย พุ่มแก้ว
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกาญจนา เผือกหอม นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอัมรินทร์รา ภูมิประเทศ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรังสิณี ยอดขันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
- ในโอกาสนี้ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน ได้แก่ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ

วิทยากรโดย ดร.ประกัสสร จันท์สถิตพร อาจารย์ภาควิชาชาวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งโครงการนี้ นับว่าประสบความสำเร็จ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดผลในการทำงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานคอยช่วยเหลือประสานงานในด้านต่างๆ ทางศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ด้วย



จัดห้องเรียนปฐมวัย ของโรงเรียน ตชด.

คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ชนาธิป บุษบผาผาศ ประธานสาขา ร่วมกับ อาจารย์พรพรรณ เฟื่องผล อาจารย์ดวงพร สุขวิดิพันธ์ และอาจารย์อัญญา เกียรติชาติ ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดห้องเรียนปฐมวัย ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง คือ โรงเรียน ตชด.บ้านป่าหมาก โรงเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม และโรงเรียน ตชด. อินทรีอาสา เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ในช่วงวันที่ 14 และ 22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา และได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารและคณะผู้ติดตาม

ประชุมปฏิบัติการโครงการ คู่มือพัฒนาครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ และคณาจารย์สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการโครงการคู่มือพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยากริรมย์ 1 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน และ 2 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมาเป็น



ประธานบรรยายพิเศษให้แก่คณะครูจากหลากหลายโรงเรียนที่ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการกันอย่างล้นหลาม

จัดโครงการอบรมผู้ตัดสิน กีฬา

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ (ขั้นพื้นฐาน) ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงษ์ โพธิภูมิ อธิบดีกรมพลศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิด มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะครุศาสตร์



อาทิ รองศาสตราจารย์ยศ ธีรเดชพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากรณ์ แก้วแย้ม รองคณบดี อาจารย์คมชนัญญ์ โวหาร รองคณบดี และ อาจารย์ กุศล ช่างบุญศรี เป็นผู้ประสานงานจัดอบรมครั้งนี้จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

อบรมพัฒนาการของการ ท่าผลงานวิชาการ เพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ช่วงที่ 2

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมพัฒนาการของเ็นการทำผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ช่วงที่ 2 จำนวน 33 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุเทพ ลิ้มอรุณ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นอกสถานที่ ณ Happiness resort จังหวัดกาญจนบุรี และยังสามารถศึกษาดูงานด้านระบบ ICT



เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ในครั้งนี้ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับทั้งความรู้และเติมเต็มพลังกายและใจอย่างเต็มเปี่ยม

จัดการสัมมนาประธานสาขา และอาจารย์นิเทศ

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพอครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม รองคณบดีและคณาจารย์สาขาวิชาชีพอครู ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาประธานสาขาและอาจารย์นิเทศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 13 สาขา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษให้แก่คณาจารย์ทั้ง 13 สาขา ซึ่ง



ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ที่ดียิ่ง ในการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอครูต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพเบื้องต้น

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาศิลปะ ชั้นปีที่ 4 ภาคนอกเวลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 และ 13 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์นพพล วิชัย อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพอครู และคุณวราภรณ์ ปฐมรุจิวัฒน์ เป็นวิทยากร



มีอาชีพด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดียิ่ง ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกำแพงแลง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น. จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนรวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างคณะครูอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

กิจกรรมฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา



สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 59 ซึ่งได้มีการแข่งขันต้นเทียนครั้งนี้ 8 คณะ โดยผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนได้รับรางวัลชมเชย



โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์” การเขียนเอกสารประกอบการสอน และตำราทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยฝ่ายวิชาการของคณะ จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์” เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอน และตำราทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ หัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ภายนอกคณะ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการเขียนเอกสารประกอบการสอน



และตำราทางวิชาการในมีความชำนาญเพิ่มขึ้นและสามารถเขียนตำราทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย รศ.สุเทพ ลีมอรุณ ผศ.วิเชียร เข็มเงิน และ ผศ.ดร.ปภาณิศ แก้วสวัสดิ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยฝ่ายวิชาการของคณะ จัดโครงการ สนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีคณาจารย์จากในคณะและนอกคณะเข้าร่วมโครงการ วิทยากรวันแรก



โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และวิทยากรวันที่สอง โดย รองศาสตราจารย์ สุเทพ ลีมอรุณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมของคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการของทั้งสองสถาบัน ในครั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชม สาขาต่างๆ ในคณะ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิศวกรรม



สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในอีกด้วย

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน

ต่อจากฉบับที่แล้ว



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายการ	โดยรวม	อนุรักษ์	ทดแทน
ของบประมาณจากกองทุนฯ (ล้านบาท)		7,842.5	
จำนวนโครงการที่อนุมัติ (โครงการ)	295	186	109
วงเงินที่อนุมัติและมีการเบิกเงินใช้จริง (ล้านบาท)	7,027	4,011	3,016
เงินสมทบในส่วนของธนาคาร (ล้านบาท)	8,754	1,602	7,152
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน (ล้านบาท)	15,959	5,715	10,244
เกิดผลประหยัดพลังงานรวม (ล้าน MJ/ปี)	13,533	3,931	,602
มูลค่าผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น (ล้านบาท/ปี)	6,806	2,169	4,637
เทียบเท่าการลดการนำเข้าน้ำมันดิบ (ktoe/ปี)	320	93	227
ชะลอการเกิด CO ₂ (ตันคาร์บอน/ปี)	1,001,124	290,810	710,314

รูปที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินที่ผ่านมา

เนื่องจากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพบว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น พพ. จึงได้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงปี 2558-2560 อีก 1,489 ล้านบาท และเพิ่มเติมสำหรับช่วงปี พ.ศ.2559-2564 อีก 3,000 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายขอบเขตการสนับสนุนให้ครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ การก่อสร้างอาคารที่ออกแบบให้มีการอนุรักษ์พลังงาน และผู้ประกอบการธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน (ESCO)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 01 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างกว้างขวางและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
- 02 เพื่อช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน
- 03 เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างความพร้อมให้กับสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

- อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ - ไม่เกิน 5 ปี
- ช่องทางการสนับสนุน - ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
- ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุน - เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
 - เจ้าของอาคารที่กำลังจะก่อสร้างใหม่ ซึ่งผ่านเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
 - บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
- วงเงินกู้ - ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
- ลักษณะโครงการที่มีสิทธิ - โครงการอนุรักษ์พลังงานที่มีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 ปี
- ขอรับการสนับสนุน

1. กรณีขอรับการสนับสนุนมากกว่า 1 โครงการ พพ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
2. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ติดตามต่อฉบับหน้า



01

รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท” โดย ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของชนบทและยอมรับในวิถีชนบท ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของ ความเข้าใจ ระหว่างคนชนบทกับคนเมือง เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้นเหตุ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงชมรมสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท หรือชมรม สื่อบ้านนอก ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จัดพิธีมอบรางวัล พระราชทานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ภายในงาน มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 22 ชิงชัน จากผู้ให้ความสนใจส่งผลงาน เข้าประกวด 250 คน ประกอบด้วยจำนวนผลงาน 480 ชิ้นงาน ที่ส่งมาจาก สื่อมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายโดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน



02

Youth Conference : ASEAN Traditional Music

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชานาฏดุริยางค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติระดับนักศึกษา Youth Conference : ASEAN Traditional Music ขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2559

มีประเทศที่ส่งตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน คือ ประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย และประเทศเกาหลีใต้ เป็นการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อดนตรีประจำชาติของอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการแสดงคอนเสิร์ตดนตรี 4 ชาติ (จีน มองโกเลีย เกาหลีใต้ และไทย) ในคืนวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



03

การพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การเรียน การสอน การวิจัย

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ชัดชุ่มแสง ประธานสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์ ดร.รัชก ชำนาญมาก ประธานหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนา ศักยภาพสาขาวิชาด้านการเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันต่อไป

การจัดกิจกรรมของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ มาเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในสาขาวิชาที่ได้รับผิดชอบและเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ได้แก่ อาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ อาจารย์ญาวิณี รักรักษา และอาจารย์ไพสิน ททรัพย์อุดมผล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้





คุณธรรมนำความรู้
 เชิดชูภูมิปัญญา
 พัฒนาสู่สากล



04 มรท.เชียงรายดูงาน

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน เป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะผู้ดูงานได้เยี่ยมชมห้องต่างๆ เช่น ห้องยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ห้องวิทยานิพนธ์ของสาขาอีกด้วย



05 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องร่วมจัดบรรณาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะ รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



06 ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้คำแนะนำ ในการวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2559 อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ



07 กิจกรรมเกษตรกรอุ้มใจเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในรายวิชาการพัฒนา เศรษฐกิจท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมเกษตรกรอุ้มใจเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยร่วมกับพี่น้องเกษตรกรบ้านวังมะละกอ ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทำปุ๋ยหมักในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมีอาจารย์ไพลิน ทรัพย์อุดมผล อาจารย์ประจำเป็นควบคุมดูแลกิจกรรม และในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ได้ทำพิธีมอบปุ๋ยให้แก่ตัวแทนเกษตรกร คุณมัลลิกา ตีประเสริฐ โดยอาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสติน ณ อยุธยา ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมนี้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรฯ **“สังคมศึกษา สร้างครุดี มีความรู้ เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง”**





ศ.รศ.ดร.นงนุช ปรีดิภาสกร

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2560

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในครั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้อีกด้วย

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในครั้งนี้ ย่อมมีผลต่อขีดความสามารถในการใช้จ่ายและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุก ๆ คน ซึ่งบทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอประเด็นสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ที่มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

การปรับปรุงระดับเงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นเสียภาษี มีดังนี้

1.1 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

- หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท
- หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท

1.2 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

- หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
- หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

1.3 กรณีของมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

1.4 กรณีหักหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 26,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องเสียภาษี กรณีมีรายได้เฉพาะเงินเดือนเท่านั้น และหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช่สิทธิลดหย่อนรายการอื่น (ดูภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

B เกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำในการยื่นแบบแสดงรายการ			
	โสด	สมรส	
เงินเดือน ค่าจ้างเท่านั้น*	ใหม่ ▲ 100,000 บาท เดิม ▼ 50,000 บาท	ใหม่ ▲ 200,000 บาท เดิม ▼ 100,000 บาท	
<small>*บ.40(1) แห่งประมวลรัษฎากร</small>			
เงินเดือน ค่าจ้าง และ/หรือ รายได้อื่นๆ	ใหม่ ▲ 60,000 บาท เดิม ▼ 30,000 บาท	ใหม่ ▲ 120,000 บาท เดิม ▼ 60,000 บาท	

ที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

2. ปรับปรุงค่าใช้จ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 หักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าขายหน้า ฯลฯ

อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากรได้มากขึ้น จากเดิมร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

2.2 หักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3)

แห่งประมวลรัษฎากรได้มากขึ้น จากเดิมหักได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

โดยสรุปแล้ว จะพบว่าผู้มีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น (ดูภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมิน

ค่าใช้จ่าย			
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าขายหน้า*	ใหม่ ▲ 50% เดิม ▼ 40%	ไม่เกิน 100,000 บาท 60,000 บาท	
<small>*บ.40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร</small>			
ค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นๆ	ใหม่ ▲ 50% เดิม ▼ 40%	ไม่เกิน 100,000 บาท 60,000 บาท	<small>หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้</small>

ที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

3. ปรับปรุงค่าลดหย่อน มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 เพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

3.2 เพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

3.3 กรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกัน ได้ไม่เกิน 120,000 บาท

3.4 เพิ่มค่าลดหย่อนบุตร จากเดิมคนละ 15,000 บาท (ไม่เกิน 3 คน) เป็นคนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน

3.5 ยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร จากเดิมให้หักลดหย่อนได้คนละ 2,000 บาท

3.6 กองมรดกเดิม ให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท

3.7 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มีไม่เกิน 50 คน เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท ปรับใหม่เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

โดยสรุปแล้ว จะพบว่าผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้มากขึ้น (ดูภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การหักค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้



ที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

4. ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

ตามโครงสร้างใหม่นี้ ได้ปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจากเดิมมีรายได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี 35% ปรับเป็นต้องมีรายได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่แท้จริงอยู่ที่ 28% ทั้งนี้การกำหนดให้ผู้มีรายได้

สุทธิ 5 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษี 35% จะทำให้เมื่อเฉลี่ยแล้วอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาที่แท้จริงจะอยู่ที่ 29% จากเดิมจะอยู่ที่กว่า 30% เพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นระหว่าง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคล (ดูภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระดับเงินได้

อัตราภาษี	เงินได้สุทธิ
35%	5,000,001 ขึ้นไป
35%	2,000,001-5,000,000
35%	1,000,001-2,000,000
35%	750,000-1,000,000
35%	500,001-750,000
35%	300,000-500,000
35%	150,001-300,000
ยกเว้น	0-150,000

ที่มา: กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2560) กับปัจจุบัน

ปัจจุบัน		ปรับปรุงใหม่ (2560)	
เงินได้สุทธิ (บาท)	อัตราภาษี (%)	เงินได้สุทธิ (บาท)	อัตราภาษี (%)
0 - 150,000	ได้รับยกเว้น	0 - 150,000	ได้รับยกเว้น
150,001 - 300,000	5	150,001 - 300,000	5
300,001 - 300,000	10	300,001 - 300,000	10
500,001 - 750,000	15	500,001 - 750,000	15
750,001 - 1,000,000	20	750,001 - 1,000,000	20
1,000,000 - 2,000,000	25	1,000,000 - 2,000,000	25
2,000,001 - 4,000,000	30	2,000,001 - 5,000,000	30
4,000,001 ขึ้นไป	35	5,000,001 ขึ้นไป	35

ตารางที่ 1 แสดงถึงระดับเงินได้และอัตราภาษีที่ต้องเสียโดยเปรียบเทียบอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2560) กับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้อัตราภาษีสำหรับเงินได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต่สำหรับผู้ที่เคยมีรายได้เกิน 4,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท จะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม

พิธีไหว้ครู และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559



เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู และถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ได้แสดงออกถึงความกตัญญูคุณงามความดี ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



กิจกรรมช่วงเช้า



นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครู และการเฉลยสายรหัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท ดร.อัจริยะ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบพานไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมช่วงบ่าย



ดร.อัจริยะ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสังเกตการณ์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพ็ริ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสังเกตการณ์สอนชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการเรียนรู้การหล่อเทียนสมุนไพรมานี้ โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้และดูแลให้นักเรียนทุกคนได้หล่อเทียนสมุนไพรมานี้ เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์เป็นรายบุคคล

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน



ดร.อัฉริย์ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบ **“คู่มือการฝึกฝนภาษาอังกฤษ English Supplementary English Reading Book”** จากอาจารย์ศิริกุล ศรีโตกลิ่น อาจารย์แสงดาว ถิ่นทรวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมบุญธรรม เสนาดีสัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์วิษชุดา ขำประถม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาภาษาอังกฤษ เป็นผู้ประสานงาน

การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามและพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับอาเซียน



เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 อาจารย์นพมนต์ พรหมประเสริฐ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาจารย์วิษชุดา ขำประถม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี

ผลการแข่งขัน ได้แก่ เด็กชายนิติธร พิบูลย์ และเด็กหญิงญาณพิชญ์ กงเพชร ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนางสาวพรรณศศิภรณ์ คำยิ่ง และ นางสาวปภาวรินทร์ สมรักษ์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



“ค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์”

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบโรงเรียน



นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดลาดโพธิ์

เมื่อเวลา 13.00 น. วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 สโมสรกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ สุธีรัตน์ เทมวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาดา ชุณณรงค์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุदारัตน์ ไชยเฉลิม และคณาจารย์ ในสาขาต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดมาทุกปี โดยนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดลาดโพธิ์ ตำบลสามะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมการขอรับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.สุदारัตน์ ไชยเฉลิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานวิจัย ได้จัดให้มีการอบรมการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะอื่น ๆ จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เป็น

ประธานกล่าวเปิดการอบรม ครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ท่าน คือ คุณชยันต์ ภูสันติสัมพันธ์ และ คุณปิ่นจะ หัวหาญ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้นักศึกษานำไปจดทะเบียนต่อไป



คณะวิทยาศาสตร์ อบรมคณิตศาสตร์ ครู ตชด.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียน 423 โดยมีอาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร ประธานสาขาคณิตศาสตร์ รองศาสตราจารย์ วชิร กาญจนเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิดี ไทรทอง อาจารย์ อรพรรณ เลื่อนแป้น

การอบรมครั้งนี้ เป็นการนำเอาปัญหาข้อจำกัดในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลโดยตรงกับนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตร และกิจกรรมที่น่าสนใจ สนุกสนาน สอดคล้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้คุณครูนำกลับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้ โดยการอบรมได้แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงประถมศึกษาต้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อจัดการตามความต้องการของคุณครูที่รับผิดชอบการสอนในช่วงชั้นต่าง ๆ

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม "การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" The international conference on climate change, biodiversity and ecosystem services for the sustainable development goals: In celebration of HRH Maha Chakri Sirindhorn's 5th cycle birthday anniversary. 27-29 June 2016 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมนานาชาติ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา ชุนณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุรวิรัตน์ เทมวรธรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป



ประชุมกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 416 โดยมีอาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม มี คุณบุญยืน พูนลาก ประธานชมรม เซฟ ชะอำ - หัวหิน คุณพงศ์พิสิฐ นานานุกูล เกสซ์กรประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนของว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เข้าร่วมประชุม การประชุมได้มีวาระต่างๆ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้



บริการวิชาการด้านอาหาร กับผู้สูงอายุ รพ.สต.โพไร่หวาน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 อาจารย์ธนิศา ชาลวยชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน ตำบลนาข่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน ณ โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ในการจัดทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ไขมันอุดตัน โดยเน้นการประกอบอาหารประเภท ปลา พืช ผัก สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้าย





ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2559



เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ วัดใสกระดาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และชุมชนใกล้เคียงได้สืบทอด

ประเพณีแท้เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา

เข้าร่วมประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานการฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยัง

มีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรังสินี ยอดจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3311
โทรสาร 0-3249-3308
ที่ ศร.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521

ปณ.เพชรบุรี